



# ĐA HIỆU

CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA TỔNG HỘI CỰU SINH VIÊN SĨ QUAN  
TRƯỜNG VĨ BỊ QUỐC GIA VIỆT NAM



## **TRÂN TRỌNG CẢM ƠN**

Các Niên Trưởng, Các Sĩ Quan Quân Sự Vụ và Văn Hoá Vụ, các phu nhân, CSVSQ, các anh chị Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu, các Chiến Hữu, Thân Hữu, và các Mạnh Thường Quân, đã đóng góp bài vở, tài chánh, và công sức để thực hiện:

**TẬP SAN ĐA HIỆU 122.**

\*\*\*

*Phát Hành Tháng 5 Năm 2022.*

# QUAN ĐIỂM VÀ QUY ĐỊNH CỦA TẬP SAN ĐA HIỆU

\* \* \*

## A. QUAN ĐIỂM

Đa Hiệu là cơ quan ngôn luận của Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan TVBQGVN, là gạch nối giữa các cựu SVSQ, giữa các Hội Võ Bị địa phương, giữa thế hệ đi trước cha anh và những thế hệ kế thừa, đại diện là các Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu, trên toàn thế giới. Đa Hiệu cũng là nơi để mọi người cùng chiến tuyến chia sẻ quan điểm, lập trường chống Cộng đến các chiến hữu, thân hữu, các độc giả cùng chung lý tưởng.

## B. QUY ĐỊNH:

Để thực hiện được mục tiêu kể trên, chúng tôi mong mỗi sẽ nhận được bài vở, như các bút ký, thơ văn qua nhiều đề tài, đặc biệt liên quan đến chiến trường xưa, đến Võ Bị. Khi chọn đăng, chúng tôi sẽ theo một số quy định cụ thể, như sau:

1. Không nhận bài viết có nội dung tuyên truyền, cổ vũ cho chế độ và chủ thuyết Cộng Sản, đặc biệt là Cộng Sản VN.

2. Không nhận các bài viết có nội dung đả kích hay bôi nhọ cá nhân trong hay ngoài tập thể Võ Bị, trừ lý do rất đặc biệt. Những bài này cần chính xác và có tài liệu dẫn chứng.

3. Xin ghi rõ bút hiệu, tên thật, địa chỉ email, số phone,... để toà soạn khi cần có thể liên lạc.

4. Khi gửi các sáng tác cho toà soạn, có thể đính kèm qua email, qua bưu điện, hoặc qua CD. Có thể dùng các nhu liệu tiếng Việt như: VNI, UNIKEY, hay các nhu liệu dùng Unicode. Có thể đánh máy không dấu, hoặc viết tay.

5. Ban Biên Tập xin được phép cắt bỏ hay sửa chữa các bài viết, miễn không làm thay đổi nội dung.

6. Ban Biên Tập sẽ quyết định chọn đăng hay không những bài đã đăng ở báo khác, hay trên các trang web.

**TỔNG HỘI CỰU SINH VIÊN SĨ QUAN TVBQGVN  
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA TH/CSVSQ/ TVBQGVN**

## **TẬP SAN ĐA HIỆU**

\*\*\*

### **TỔNG HỘI TRƯỞNG KIÊM CHỦ NHIỆM**

CSVSQ NGUYỄN VĂN THIẾT, K18  
Email: nguyenvthiet@aol.com

### **CHỦ BÚT**

CSVSQ ĐỖ MẠNH TRƯỜNG, K23

### **TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ KIÊM THỦ QUỸ**

CSVSQ TRẦN TRÍ QUỐC, K27  
tran27147@yahoo.com

### **PHÁT HÀNH:**

Hội CSVSQ/ TVBQGVN Nam California, Hoa Kỳ.  
Hội Trưởng: CSVSQ NGUYỄN PHƯỚC ÁI ĐÌNH, K26

### **ĐỊA CHỈ TÒA SOẠN**

DA HIEU MAGAZINE  
P.O. Box 8628  
Fountain Valley, CA 92728  
E-mail: dahieu2016@gmail.com

### **WEBSITE CỦA TỔNG HỘI CSVSQ/ TVBQGVN**

<http://tvbqgvn.org>  
<https://tapsandahieu.cf/>

### **GROUP CỦA TỔNG HỘI CSVSQ/ TVBQGVN**

vobivn@googlegroups.com

# MỤC LỤC

STT	Đề Tựa	Tác Giả	Trang
1	Phần đầu		
2	Thư Tổng Hội	Nguyễn Văn Thiệt	7
3	Đại Hội của TTNDH	Tông Đoàn TTNDH	11
4	Tổ Chức Đại Hội...	Đào Quý Hùng	13
5	“Tôi Không Cần.....!”	Trần Kim Bảng	17
6	Thơ Bài Thơ Tháng Tư	Cao Kim	28
7	Đường Gian Trần Mây Nẻo	Lê Văn Điền	31
8	Nước Mắt Giữa Trùng Dương	Tường Thúy	41
9	Thiếu Tướng Trần Bá Di	Nguyễn Minh Thanh	57
10	Tinh Thần Dân Tộc Ukraine	Nguyễn Đức Thu	65
11	Mùa Xuân Xin Hãy Đến	Huỳnh Văn Phú	79
12	Thơ Tháng Tư	Huyền Nga	85
13	Trong Lao Tù Cộng Sản	Kiều Công Cự	86
14	Nhớ Quá Việt Nam	Thu Nga	108
15	Thơ Không Đề	Cam Vũ	120
16	Tình Tự Võ Bị	Phạm Tín An Ninh	121
17	Thơ Alpha Ngày Nào	Lạc Minh Châu	140
18	Tháng Tư Còn Nhớ	Huỳnh Hữu Châu	141
19	Một Thoáng Hạ Buồn	Vi Vân	150
20	Hoa Đào Tháng Ba	Ấu Tím	164
21	Thơ Một Đồi Võ Bị	Phạm Kim Khôi	169
22	Ký Ức Tháng Tư	Song Vũ	170
23	Thơ Tháng Tư	Ngân Anh	184
24	Xuân Tha Hương	Minh Nguyệt	185
25	Sư Phụ Nam Sinh Tín	Tô Văn Cấp	191

26	<i>Thơ Cám Ôn Em!</i>	Lê Văn Bá	193
27	<i>Từ Một Cuộc Di Tản...</i>	Phạm Văn Tiền	194
28	<i>Thơ Nhớ Về Trường Mẹ</i>	Lạc Minh Châu	210
29	<i>Anh Không Về Thủ Đô</i>	Bích Sơn	211
30	<i>Đường Về Quê</i>	Bích Lan	217
31	<i>Thơ Từ Tạ</i>	Trần Hồng Phúc	227
32	<i>Hồn Thiêng Sông Núi</i>	Lê Quốc Toàn	228
33	<i>Về Tiểu Đoàn 7</i>	Đào Đức Bảo	238
34	<i>Thơ Tháng Tư - Nỗi Buồn ...</i>	Nguyễn Văn Tạo	252
35	<i>Robert Lửa</i>	Tô Văn Cấp	254
36	<i>Đám Cưới Nhà Binh</i>	Võ Ý	267
37	<i>Thơ Tâm Sự Người Lính...</i>	Vũ Cao Hiến	274
38	<i>Đời Pháo Thủ</i>	Trần Văn Bường	275
39	<i>Thế Sự Thăng Trầm</i>	Lê Đắc Lực	288
40	<i>Thơ Tháng Tư</i>	Ngân Anh	296
41	<i>Vũ Ngọc Nhạ</i>	Đặng Kim Thu	297
42	<i>Học BỔNG TTNDH</i>	Tổng Đoàn TTNDH	313
43	<i>Thơ Tháng Tư Với...</i>	Lê Anh	316
44	<i>Sách “Extraordinary Valor”</i>	Lê Văn Mễ	318
45	<i>Tài Chánh</i>	Trần Trí Quốc	323
46	<i>Thư Tín</i>	Đỗ Mạnh Trường	333
47	<i>Chia Buồn</i>		338

## **TẬP SAN ĐA HIỆU 122**

### **Tương Niệm Tháng Tư Đen 1975!**

**Phát Hành Tháng 5 Năm 2022**

Báo phát hành định kỳ, mỗi năm 3 số, vào các tháng 1, 5, 9.

Đa Hiệu số 122 đã được phát hành vào tháng 5, 2022.

Rất mong quý vị cộng tác viên đóng góp bài vở cho

Đa Hiệu số 123, trước ngày 10 tháng 8 năm 2022.

# CHÀO MỪNG

**Đại Hội Võ Bì Toàn Cầu Kỳ Thứ XXII - 2022**  
**Tại Nam California, Hoa Kỳ**  
**Ngày 1, 2, và 3 Tháng 7 Năm 2022.**



**TRUYỀN THỐNG & DANH DỰ**

# LÁ THƯ TỔNG HỘI



*Garden Grove, ngày 20 tháng 4 năm 2022*

- Kính thưa quý Niên Trưởng,
- Kính thưa quý Phu Nhân, quý chị Phụ Nữ Lâm Viên,
- Thưa quý bạn đồng môn CSVSQ và các anh chị Thanh  
Thiếu Niên Đa Hiệu,
- Thưa quý vị độc giả,

1. Vào thời gian này hằng năm, những hình ảnh chiến tranh khốc liệt của Tháng Tư Đen 1975 lại lần lượt hiện về trong tâm trí chúng ta, như một vết thương không bao giờ lành. Tưởng nhớ đến những biến cố đau thương mà toàn thể dân chúng miền Nam phải gánh chịu cách đây 47 năm, xin hãy dành một phút mặc niệm đến các chiến sĩ vô danh VNCH đã hy sinh trong những giây phút cuối cùng cuộc chiến. Hãy tưởng nhớ đến những người dân vô tội trốn chạy Cộng Sản đã trở thành nạn nhân chỉ trong phút chốc. Hãy tưởng nhớ đến những người tị nạn phải bỏ xác trên biển cả, hay rừng sâu trên đường vượt biển, núi rừng đê đấn bên bờ tự do sau này. Đáng lẽ họ đã không phải bị hủy diệt cả cuộc sống, nếu không có ngày Cộng Sản Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam.

2. Hôm nay, trong một giai đoạn đầy biến động trên toàn thế giới, dịch COVID - 19 chưa bị đẩy lui hoàn toàn thì cuộc xâm lăng Ukraine của quân Nga lại vừa xảy ra được gần hai tháng. Mặc dù bị thiệt hại nặng nề, đến nay chưa thấy dấu hiệu Nga



chịu từ bỏ ý định chiến cù và chia cắt Ukraine.

Lịch sử thế giới một lần nữa đã được lập lại sau 47 năm. Quốc gia Ukraine, cách Việt Nam gần nửa vòng trái đất, dưới tài lãnh đạo dũng cảm của Tổng Thống Zelensky\*, đang phải chiến đấu bảo vệ đất nước chống quân Nga xâm lược.

Bản chất cuộc chiến có thể khác và thái độ của thế giới cũng khác. Trước đây vì quyền lợi, thế giới đã quay mặt với VNCH. Nay họ hiểu rằng an ninh của Ukraine liên quan đến an ninh của toàn thể nhân loại, cũng như mất Ukraine là mất một mắt xích quan trọng trong thành trì bảo vệ thế giới tự do. Trong phạm vi có thể làm được, chúng ta hãy yểm trợ tài chánh cho các tổ chức nhân đạo cứu giúp dân tị nạn Ukraine, giống như chúng ta trước đây đã được cả thế giới giang rộng vòng tay đón tiếp. Mong sao dân tộc Ukraine anh hùng bảo vệ được đất nước thân yêu của họ!

3. Tập San Đa Hiệu 122 đến được tay quý vị độc giả thì cũng đã gần tới ngày khai mạc Đại Hội Võ Bị Kỳ Thứ XXII - 2022.

TRUYỀN THỐNG VÀ DANH DỰ được chọn làm chủ đề cho Đại Hội XXII là điều chúng ta luôn hãnh diện.

Trải qua 31 khóa theo chiều dài lịch sử chiến tranh Việt Nam và mãi đến sau này, Truyền Thống mà chúng ta giữ gìn cho đến hôm nay là sợi dây liên lạc gắn bó chúng ta với nhau. Truyền Thống mà chúng ta luôn giữ là “*Tự Thắng Để Chỉ Huy*”. Ngày hôm nay, chúng ta không còn có cơ hội “*chỉ huy*”, nhưng mỗi người vẫn cần “*tự thắng*” cho chính mình.

Danh Dự không phải tự nhiên mà có, mà là kết quả đóng góp của tất cả các CSVSQ đã “*không chọn an lạc dễ dàng, mà chỉ khát khao gió mưa cùng nguy hiểm*”. Đã có nhiều CSVSQ khi cần đã sẵn sàng hy sinh xương máu của mình tại trận tiền để bảo vệ Danh Dự và Trách Nhiệm của một quân nhân, cũng như vẫn giữ gìn khí tiết khi sa cơ, thất thế.

Ngoài các sinh hoạt thường lệ của Đại Hội, thì việc chọn lựa những người đứng đầu Tổng Hội cho nhiệm kỳ 2022 - 2024

trở nên quan trọng trong giai đoạn sắp tới.

Theo thông lệ, chúng ta sẽ bầu một Tổng Hội Trưởng và một Chủ Tịch Hội Đồng Tư Vấn cho nhiệm kỳ 2022 - 2024. Từ đây, một Ban Chấp Hành Tổng Hội mới sẽ hình thành. Song song với việc này, vị Chủ Tịch Hội Đồng Tư Vấn và Giám Sát sẽ thành lập Hội Đồng Tư Vấn và Giám Sát mới. Lại một nhiệm kỳ khác bắt đầu.

Như thông lệ, thời gian phục vụ của Ban Chấp Hành Tổng Hội và Hội Đồng Tư Vấn và Giám Sát nhiệm kỳ 2018- 2020 sẽ chấm dứt trong khi đại hội đang được tiến hành.

Nghĩ đến những giây phút quan trọng này, sau một thời gian dài gắn bó với nhau, Ban Chấp Hành Tổng Hội cũng không tránh khỏi một chút băng khuâng, bồi hồi và chạnh lòng. Nhưng Tổng Hội của chúng ta luôn phải có thay đổi và vươn tới phía trước. Cái cũ cần dừng bước để cái mới thay thế vươn lên.

4. Nhân đây, với tư cách là Tổng Hội Trưởng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các Niên Trưởng, các CSVSQ đã thuộc Ban Chấp Hành Tổng Hội đã luôn hợp tác với tôi để điều hành sinh hoạt chung. Nếu Tổng Hội duy trì được công việc tương đối bình thường, qua một giai đoạn đầy khó khăn, chính là nhờ tinh thần làm việc không mệt mỏi của mọi người.

Cám ơn đại gia đình Võ Bị đã luôn hợp tác và khuyến khích chúng tôi làm tròn nhiệm vụ của mình.

Chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn đến các anh chị của Tổng Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu, ngoài việc điều hành Tổng Đoàn của mình, còn luôn đồng hành cùng Tổng Hội Võ Bị trong mọi sinh hoạt của Tổng Hội.

Cám ơn việc đóng góp tài chánh cho các chương trình gây quỹ cây mùa Xuân của Tổng Hội và Chương Trình Thương Binh và Quả Phụ VNCH của Hội HO, mà người trực tiếp chịu trách nhiệm là CSVSQ Hoàng Như Cầu, Khóa 28 và Thủ Quỹ Phan Văn Lộc, Khóa 30, đã gửi các món quà đến các CSVSQ

Võ Bị ở Việt Nam vào dịp Xuân về, như một biểu lộ tình cảm là chúng ta luôn quan tâm đến đồng môn và gia đình của họ. Cũng nhờ những đóng góp này, Tổng Hội đã gửi đến Hội HO Thương Binh và Quà Phụ VNCH các yểm trợ tài chánh đáng lưu ý. Cho chúng tôi gửi lời cảm ơn đến Khóa 19 luôn luôn đi đầu trong các công tác cứu trợ này.

5. Là Chủ Nhiệm Tập San Đa Hiệu, tôi xin được thêm một lần gửi đến các Niên Trường, phu nhân, các chị Phụ Nữ Lâm Viên, các anh chị Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu, và quý độc giả thân mến của Tập San Đa Hiệu lời chào chia tay.

Xin cảm ơn các yểm trợ quý báu của quý vị độc giả về vật chất cũng như tinh thần dành cho Tập San Đa Hiệu, trong suốt thời gian qua. Tinh thần này chắc chắn đã gắn bó tất cả chúng ta với nhau và sẽ được duy trì tốt đẹp trong tương lai.

Cuối cùng, chúng tôi gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe, bình an và mọi sự tốt lành.

Hẹn gặp tất cả vào ngày khai mạc Đại Hội Võ Bị XXII!

TM. Ban Chấp Hành Tổng Hội  
Tổng Hội Trưởng TH/ CSVSQ/ TVBQGVN  
kiêm Chủ Nhiệm Tập San Đa Hiệu

A red circular seal with the text "QUỐC TRƯỞNG VŨ BỊ QUỐC TÔNG HỘI" around the perimeter. In the center, there is a stylized figure of a soldier. A black ink signature is written across the seal.

CSVSQ Nguyễn Văn Thiệt, Khóa 18

\*Zelenskyy: Có nhiều cách viết khác nhau, nhưng ông đã chọn tên đã được ghi trên passport của Tổng Thống Ukraine.

*(Zelenskyy" as the official English-language spelling of the new president's name)*



## **Đại Hội của Tổng Đoàn TTNDH Kỷ Niệm 22 Năm Thành Lập Chương Trình Tổng Quát**

### **a. Thứ Sáu: Ngày 1 Tháng 7 Năm 2022**

- 17:00: Tham dự Lễ Truy Điện Truyền Thống tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ của Tổng Hội CSVSQ/ TVBQGVN

### **b. Thứ Bảy, Ngày 2 Tháng 7 Năm 2022**

- 8:30 – 10:00: Chào Cờ tại Westminster Civic Center
- 13:00 – 16:00: Bầu tân Tổng Đoàn Trưởng
- 16:00 – 20:00: Tham dự Đêm Tri Ân Gia Đình Võ Bị

### **c. Chủ Nhật, Ngày 3 Tháng 7 Năm 2022**

- 17:00 – 23:00: Tham dự Dạ Tiệc Bế Mạc Đại Hội của Tổng Hội CSVSQ/ TVBQGVN



# ĐÊM TRI ÂN GIA ĐÌNH VÕ BỊ

Thứ Bảy ngày 2 tháng 7 năm 2022



## Dạ Tiệc - Dạ Vũ

Chương trình từ 4:00pm - 8:00pm

Địa điểm:

Hội Trường Báo Việt Mỹ  
(OC Night Club)  
14190 Beach Blvd  
Westminster, CA 92683



The Honor Guard of the National Military Academy of Vietnam



**LUÔN LUÔN NUÔI CHÍ HIÊN NGANG  
KHÔNG SỐNG NGUY KHÓ KHÔNG MẮNG HIẾN VINH**



**Yểm trợ \$40/người**

Ghi Danh:

Tammy Huynh K.19/2

832-630-1785

Adam Nguyen K.14/2

Anfotografix@email.com

Chương trình do ĐTTNDH thực hiện

MCs: Nguyễn Diễm Nga K.17/2

Đon Nguyễn K.21/2

Cùng các ca sĩ: Ái Trinh

Duy Tân

Tammy Minh Tâm



## **Tổ Chức Đại Hội Võ Bị Toàn Cầu Kỳ Thứ XXII**

**Ngày 1, 2, và 3 Tháng 7, năm 2022**

*CSVSQ Đào Quý Hùng, K26*

Tháng 7 năm 2022 kỷ niệm bốn năm Đại Hội Võ Bị Kỳ Thứ XXI diễn ra vào ngày 21, 22, 23 và 24 tháng 6 năm 2018 tại miền Nam California, vùng đất được ví như thủ đô của người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ nếu không muốn nói là của toàn thể cộng đồng tị nạn trên thế giới. Đại Hội bắt đầu với Đêm Văn Nghệ Đấu Tranh ngày 21/6/2018 đông đảo hào hứng do CSVSQ Đặng Văn Khanh K25, Liên Hội Trưởng Liên Hội Võ Bị Âu Châu phối hợp với Tổng Hội tổ chức. Tiếp theo Đêm Truy Diệu ngày 22/6 là Đêm Tri Ân của Tổng Đoàn TTNDH vào tối thứ Bảy 23/6 ngay sau buổi họp ngày thứ nhất.

Ngày Chủ Nhật 24/6, Đại Hội Đồng đã có 179 CSVSQ bỏ phiếu tín nhiệm CSVSQ Nguyễn Văn Thiệt K18 vào chức

vụ Tổng Hội Trưởng cho nhiệm kỳ 2018-2020 với số phiếu 170/179. CSVSQ Nguyễn Quang Trung K17 đã được bầu trong chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát với số phiếu 149/179. Cũng trong Đêm Dạ Tiệc Liên Hoan, Đại Hội đã quy tụ gần 700 CSVSQ, các TTNDH, gia đình và quan khách.



### ***Cử tọa tại Đại Hội Đồng XXI***

Dẫu trải qua những sóng gió thử thách, Ban Chấp Hành Tổng Hội đã sinh hoạt trong hòa khí huynh đệ cùng chung một mái trường Mẹ, đứng vững trước phong ba bão táp cho đến đầu năm 2020 thì một biến cố vĩ đại đã xảy ra. Đại dịch do Corona virus xuất phát từ Vũ Hán, Trung Cộng, đã làm thay đổi mọi sinh hoạt của toàn thế giới nói chung và của tập thể Võ Bị nói riêng.

Đại Hội XXII đã được sắp xếp chuẩn bị từ tháng 10 năm 2019 cho đúng truyền thống cứ hai năm tổ chức một lần, Ban Tổ Chức được thành lập và thiệp mời được gửi đi, mọi công tác đã được bắt đầu thực hiện với sự ủng hộ nhiệt liệt của rất đông CSVSQ trong đại gia đình Võ Bị về tinh thần cũng như tài chánh.

Nhưng đến cuối Tháng 3 Năm 2020, bệnh dịch lan truyền nhanh chóng và quá nguy hiểm nên chính quyền địa phương

đã không cho phép tụ tập đông đảo. Do đó, hầu hết các địa điểm công cộng (public areas) đều bị đóng cửa như cơ sở thương mại, trường học, nhà thờ, chùa chiền, hội trường, nhà hàng, v.v... Ban Tổ Chức cũng không ngoại lệ, vì lợi ích sức khỏe của tập thể trên hết, đành tuyên bố tạm hoãn Đại Hội cho đến khi tình hình cho phép.



***Đuốc thiêng trao từ Tổng Hội Trường Tổng Hội  
CSVSQ/ TVBQGVN.***

Trải qua gần hai năm thế giới sống trong biến cố lịch sử, từ Tháng 3 năm 2020 đến Tháng 10 năm 2021, nhiều gia đình đã có thân nhân nhiễm Corona Virus (sau đổi thành COVID-19), một số không qua khỏi, trong đó đáng kể cũng có những thành viên trong đại gia đình Võ Bị. Tập thể Võ Bị xin thành kính chia buồn về nỗi đau thương mất mát này.

Cuối năm 2020, thuốc chủng ngừa COVID-19 đã kịp thời được phát minh và đem ra sử dụng, rất may mắn đã giảm thiểu được sự nguy hại của đại dịch.

Cho đến ngày hôm nay, sau những năm tháng mệt mỏi chống trả với bệnh dịch, trong khi vẫn nhất thiết duy trì, thậm chí trọng trong việc ngăn ngừa phòng chống bệnh, các quốc gia đã thức tỉnh và nghiệm ra rằng, song song với việc chống dịch, xã hội cũng cần phải hồi phục lại những sinh hoạt bình



thường trong cuộc sống, “*có thể chết vì dịch nhưng không thể chết vì đói*”. Phản ánh quan niệm này, nhận thấy sinh hoạt của tập thể Võ Bị cần được “hâm nóng”, cần được “hồi sinh”, Ban Chấp Hành Tổng Hội quyết định một lần nữa tái tổ chức Đại Hội XXII, tiếp tục tín nhiệm Ban Tổ Chức đã được hình thành trước đây. Ba ngày ***Đại Hội XXII sẽ diễn ra vào ngày 1, 2, và 3 tháng 7 năm 2022***, dưới sự cho phép của chính quyền địa phương trong điều kiện an toàn về sức khỏe y tế.

Tập thể Cựu SVSQ người trẻ nhất cũng xấp xỉ bước vào tuổi thất tuần, “*chỉ hằng mong tiến bước, nhưng sức không kham nổi đoạn đường*”.

Qua Đại Hội XXII, Ban Chấp Hành và Ban Tổ Chức không dám ước mong những chuyện lớn được đem ra bàn bạc, chỉ mong sinh hoạt Võ Bị vẫn tiếp tục được những CSVSQ thiện chí mạnh dạn đứng ra hy sinh gánh vác, giữ gìn tinh thần Võ Bị không lạt phai, tình đồng môn đồng phái không sút mẻ tí hiềm và sẽ được lưu truyền lại cho thế hệ mai sau.

Ngày nào huynh đệ còn gặp được nhau, còn gọi được tiếng “Niên Trưởng”, ngày đó tinh thần Võ Bị vẫn còn. Mong lắm thay.

Ngon đóc thiêng được trao truyền từ CSVSQ Tổng Hội Trưởng Tổng Hội và các Cựu Sinh Viên Sĩ Quan TVBQGVN đến Tổng Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu ngày nào trong đêm Truy Diệu năm 2018, chắc chắn vẫn còn được gìn giữ và thấp sáng mãi cho đến ngày thế giới nhìn thấy một Việt Nam thật sự tự do, dân chủ và hùng cường, để toàn dân Việt ngẩng cao với niềm tự hào và hãnh diện cùng các dân tộc tiền tiến khác trên thế giới!

***Nam California, Hoa Kỳ, ngày 15 Tháng 4 năm 2022***  
***Phụ Tá Trưởng Ban Tổ Chức ĐH XXII***

## ***“Tôi Không Cần Quá Giang, Tôi Cần Súng Đạn!”***

*Trần Kim Bảng, K20*

### ***“I Don’t Need a Ride, I Need Ammunition!”***

Đó là câu trả lời vắn tắt và khẳng khái của Tổng Thống nước Ukraine, ông Volodymyr Zelenskyy\* - dành cho Tổng Thống nước Mỹ, ông Joe Biden, khi ông này đề nghị giúp phương tiện để cho ông Zelenskyy thoát ra khỏi đất nước của mình giữa lúc Tổng Thống nước Nga, ông Vladimir Putin đang khai triển một Cuộc Chiến Xâm Lược vào đất nước Ukraine.

Cuộc chiến này đã mở màn vào trưa ngày 24-2-2022 với đại hùng binh, gồm 190 ngàn quân lính có chiến xa, phi cơ, pháo binh và hải quân yểm trợ. Theo dư luận báo chí và *qua Thỏa Ước Minsk 1 và Minsk 2* của những năm trước thì cuộc chiến này đã âm mưu từ lâu, đến nay mới thực hiện.

Nếu so sánh với nước Nga thì Ukraine là một quốc gia nhỏ bé về mọi mặt nhưng có mối liên hệ mật thiết về lịch sử, kinh tế, chính trị, một phần ngôn ngữ (giống nhau), cùng tôn giáo (Chính Thống Giáo) và có chung đường biên giới dài 2000 km về phía Đông-Bắc và Đông-Nam. Nga và Ukraine đã một thời khăng khít tình nghĩa anh em chẳng khác gì “môi hở răng lạnh”, tương tự như Giặc Tàu-Cộng với Giặc Việt-Cộng hiện nay cũng đã có một thời đầy tình nghĩa mà Cán Bộ nòng cốt

---

***“Tôi không cần quá giang, tôi cần súng đạn!”***

của VC thời ấy (1960) là thi sĩ Tô Hữu đã ví von “*Bên kia biên giới là nhà, bên này biên giới cùng là anh em.*”



***Tổng Thống Volodymyr Zelenskyy\* của Ukraine, cuối tháng 3/ năm 2022, trước phong ba bão táp.***

Thế rồi vì quyền lợi giữa hai đảng CS “anh em”, Tàu Cộng và Việt Cộng cũng đã choảng nhau một trận chí chết, kinh thiên động địa ở biên giới Việt-Tàu phía Bắc Việt Nam, dẫn đến cái chết của bao người dân Việt Nam, vào năm 1979. Sau trận chiến ‘biên giới’ này Cộng Sản Hà Nội chấp nhận chua cay, đành để mất Ải Nam Quan, thác Bản Giốc vào tay giặc Tàu, các cột mốc biên giới đều lùi sâu vào nội địa Việt Nam hàng chục cây số. Nhưng điều đáng nói là đám chóp bu Cộng Sản Hà Nội chịu muối mặt, phải đi họp Hội Nghị Thành Đô (tháng 9-1990) để ‘dâng sớ’ xin thần phục Bắc Kinh. Nhục nhã thật đấy, thế nhưng họ không nuôi chí rửa nhục như những bậc tiền bối trong lịch sử của nước ta, như các anh hùng Trần Bình Trọng, Nguyễn Trãi,... mà lại chọn thái độ khúm núm của Tô Định, tình nguyện làm ‘Quan Thái Thú’ cho giặc! VC quan niệm: “*Thà mất nước chứ không mất đảng.*”

Thế còn Tổng Thống nước Ukraine hiện tại đối với nước Nga ra sao? Ông Zelenskyy\* có muốn làm ‘Quan Thái Thú’ cho Nga như những Tổng Thống tiền nhiệm của ông trước đây không?

Chắc chắn là KHÔNG, vì căn cứ vào câu trả lời khẳng khái của ông như đã nêu trên. Chúng ta hãy chờ xem những chuyện gì sẽ xảy ra.

Với diện tích 603,700 km<sup>2</sup> nước Ukraine đứng vào hàng thứ 44 trên thế giới. Trước năm 1991, Ukraine là một trong 15 quốc gia tự trị thuộc Khối Cộng Sản Liên-Bang Sô-Việt. Thủ đô Kiev, là một thành phố cổ kính đẹp nhất vùng Đông Âu Châu, rất gần gũi và rất quan trọng đối với thủ đô Moscow của Nga.

Sau khi khối Liên-Sô tan rã năm 1991, Ukraine được độc lập và đã trải qua một giai đoạn khó khăn về kinh tế. Theo IMF, năm 2016 người dân có mức thu nhập bình quân \$2,125 USD/ năm, đứng thứ 16 trên thế giới; như thế vẫn còn quá thấp so với Singapore, Đài Loan, Nhật Bản, Nam Hàn. Còn về kỹ thuật công nghiệp, Ukraine đã một thời chế tạo các phương tiện vận tải, xe KrAZ, máy bay Antonov xuất cảng sang các nước láng giềng Âu Châu, các tàu vũ trụ bay vào không gian và hiện đang duy trì ngành (không gian) này độc lập cho riêng mình. Cho đến năm 2007, Ukraine đã phóng ít nhất là sáu vệ tinh đi vào không gian. Nhưng hiện nay Ukraine vẫn phụ thuộc và nguồn năng lượng của Nga. 85% các ống dẫn dầu và khí đốt chuyển từ Nga đến các nước khác đều phải mượn đất của Ukraine.

Chỉ tính từ sau khi Liên-Bang Sô-Việt sụp đổ đến nay là năm 2022, Ukraine đã có tất cả bảy Tổng Thống thay nhau lên cầm quyền:

- 1 - Leonid Kravchuck, từ 08/1991 đến 07/1994.
- 2 - Lenonid Kuchma, từ 07/1994 đến 01/2005.
- 3 - Viktor Yushchenko, từ 01/2005 đến 02/2010.
- 4 - Viktor Yanukovych, từ 02/2010 đến 02/2014.
- 5 - Oleksandr Turchynov, từ 02/2014 đến 06/2014.
- 6 - Petro Poroshenko, từ 06/2014 đến 05/2019.
- 7 - Volodymyr Zelenskyy\*, từ 05/2019 đến nay (Incumber).

Theo dư luận báo chí, sáu tổng thống đầu tiên được xem là những “con rối” của Nga, có thành tích hối lộ, nhận tiền từ chính quyền Nga và các chính quyền khác, kể cả Tàu và Mỹ, làm cho xã hội bị nhiễu nhương, không thăng tiến kịp với sức tiến triển của Thế Kỷ 21. Chỉ có vị Tổng Thống hiện nay là ông Volodymyr Zelenskyy\*, 44 tuổi, nguyên là một danh hài rất xuất sắc, bản chất yêu nước cao độ và rất trong sạch, đã được 72,5% dân chúng Ukraine tin tưởng bầu lên qua một cuộc bầu cử tự do.

Đến nay đã hơn hai năm cầm quyền, Tổng Thống Zelenskyy đang phải chịu đựng những khó khăn dồn dập từ mọi phía, quan trọng hơn cả là đang phải ra sức chống lại Cuộc Chiến Xâm Lăng từ kẻ thù láng giềng, mạnh hơn mình gấp chục lần về binh lực và cực kỳ dã man tàn bạo. Người chủ mưu và lãnh đạo cuộc chiến này chính là Tổng Thống Nga Vladimir Putin, có máu lạnh, đã từng đứng đầu cơ quan Công An Mật Vụ KGB thời Liên Bang Sô-Viêt cũ. Cuộc chiến đã mở ra từ ngày 24-2-2022, cho đến nay cường độ chiến tranh giữa hai nước mỗi lúc một tăng.

Theo Business Insider mới đây đăng trên Yahoo.com ngày 24-2, và dưới ngòi bút của nhà báo Kelsey Vlamis, thì có ít nhất năm lý do để cho ông Putin dựa vào, đem quân xâm chiếm Ukraine:

- 1 - Việc mở rộng NATO (Khối Minh Ước Bắc Đại Tây Dương) qua tay Tổng Thống Ukraine Zelenskyy\*.
- 2 - Tổng Thống Zelenskyy can dự vào việc diệt chủng người Nga.
- 3 - Ukraine không thực sự là một quốc gia.
- 4 - Tổng Thống Ukraine có thể tiếp nhận vũ khí nguyên tử từ NATO.
- 5 - Putin muốn xây dựng lại một Đế Chế Cộng Sản Nga.

Nhưng có thật thế không, hay một phần chỉ là những tuyên truyền láo lếu từ phía Nga, bịa chuyện để có cớ khai chiến

nhằm chiếm trọn đất nước láng giềng; hoặc có thể còn những nguyên nhân thầm kín nào khác? Chúng ta cần tìm hiểu thêm.

Theo bài viết trên “The Conversation.com” ngày 2-3-2022 thì “Quyết định xâm lược của Putin đã vi phạm vào ‘Bản Ghi Nhớ Budapest Memorandum’ là chìa khóa bảo đảm cho chủ quyền và lãnh thổ của Ukraine đã được thực hiện năm 1994 của Tổng Thống Nga Boris Yeltsin, Tổng Thống Ukraine Leonid Kuchma, Tổng Thống Mỹ Bill Clinton, và Thủ Tướng Anh John Major.”

(Putin’s decision to invade is in direct violation of the Budapest Memorandum, a key instrument assuring Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. The memorandum was struck in 1994, following lengthy and complicated negotiations involving the then Russian president Boris Yeltsin, Ukrainian President Leonid Kuchma, US President Bill Clinton and the then British Prime Minister John Major.)

*Quyết định xâm lược của Putin vi phạm trực tiếp Bản Ghi Nhớ Budapest, một công cụ quan trọng bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Biên bản được ký vào năm 1994, sau các cuộc đàm phán kéo dài và phức tạp với sự tham gia của các lãnh đạo lúc bấy giờ là Tổng Thống Nga Boris Yeltsin, Tổng Thống Ukraine Leonid Kuchma, Tổng Thống Mỹ Bill Clinton và Thủ Tướng Anh lúc bấy giờ là John Major.*

Điều cần nhấn mạnh là Bản Ghi Nhớ này chỉ được hoàn tất vào năm 1994 sau khi chính quyền Kiev, Ukraine đã bàn giao hết các đầu đạn Nguyên Tử - đã được phép cất giữ từ Thời Liên Bang Sô-Viết - cho chính quyền Moscow, Nga. Cũng đừng quên rằng, vào thời “vàng son” của Cộng Sản Nga, thì Ukraine mới chính là Trung Tâm Sản Xuất ra Nguyên Tử, các loại vũ khí chiến lược tân tiến, các phương tiện cơ giới cũng rất tân tiến phục vụ cho chiến tranh, các chiến đấu cơ, tàu ngầm nguyên tử, các chiến hạm, hàng không mẫu hạm, các loại rocket và các loại hỏa tiễn định vị, v.v..., đã giúp cho Nga

“điều võ dương oai” với thế giới suốt 80 năm liên tục. Chính vì thế mà có người đã đặt vấn đề:

- “Chẳng cần phải giữ ‘Bản Ghi Nhớ’ này làm gì, mà Ukraine chỉ cần bàn giao một nửa số đầu đạn nguyên tử (đang cất giữ) cho Nga thôi, đừng giao hết, thì liệu bây giờ Putin có dám giờ trò Xâm Lãng Ukraine không?”

- Không! Tôi cũng nghĩ vậy! Nào có ai học được chữ ‘ngờ’. Nếu điều đó là hợp với lẽ phải và nếu Ukraine làm được như thế thì đã chẳng có đổ vỡ, đau khổ như hôm nay! Nhưng thói thường thì phải trải qua đau khổ, hoặc thậm chí bị chết người, thì mới rút tĩa được một bài học kinh nghiệm.

Nhân đây, cũng xin nhắc lại một vài kinh nghiệm xương máu đã xảy ra và đã được chứng minh. Có thể nói là tất cả những Thỏa Ước Quốc Tế đã được các nước Cộng Sản ký kết từ trước đến nay, không bao giờ được họ tôn trọng. Vào một lúc nào đó họ sẽ đơn phương xé bỏ nó, vì lợi ích riêng tư nếu cần. Thế mà cho đến nay họ vẫn ký, thế giới vẫn cứ tin tưởng họ và vẫn ký kết các văn kiện chung với họ!? Thật lạ! Điều này rất hiển nhiên!

Chẳng hạn như với Quá Khứ Đau Thương của Việt Nam Cộng Hòa còn ghi nhớ mãi với hơn 5000 người bị chôn sống trong Cuộc Tổng Công Kích bất thành linh vào thành phố Huế (và nhiều nơi khác trên khắp lãnh thổ miền Nam Việt Nam) của Việt Cộng vào giữa đêm Giao Thừa năm Mậu Thân 1968; mặc dầu trước đó, VC đã đồng ý hưu chiến 3 ngày để ăn Tết Cổ Truyền Dân Tộc.

Thế rồi, sau đó là Hòa Ước Paris 1973, gồm bốn bên (Việt Nam Cộng Hòa, Mỹ, Cộng Sản Hà Nội và Cộng Sản Miền Nam) cùng ký kết chưa ráo mực thì Cộng Sản Hà Nội đã xé bỏ. Chúng ngang nhiên chuyển khí giới và đưa bộ đội ồ ạt tiến vào Nam để tăng cường cho binh lực và vũ khí tối tân đã có sẵn, đã lén lút xâm nhập qua ngã đường mòn HCM (dọc theo rừng núi Trường Sơn). Việc làm này nhằm thực hiện mục

tiêu chiếm miền Nam Việt Nam bằng bạo lực đã được Cộng Sản Hà Nội âm mưu từ những năm đầu của thập niên 1960.

Đây là chưa kể Hiệp Ước Đình Chiến Genève 1954 mà Cộng Sản Hà Nội đã ký với Pháp ở Genève Thụy Sĩ, chia đôi đất nước Việt Nam ngày 20-7-1954, lấy sông Bến Hải làm ranh giới giữa hai miền Nam, Bắc. Quân đội Quốc Gia cùng với Quân Đội Pháp phải triệt thoái hết vào miền Nam - Quân đội CS cũng phải triệt thoái hết ra miền Bắc. Để thi hành bản Hiệp Ước, mỗi bên có 300 ngày để hoàn tất nhiệm vụ, và có Ủy Ban Kiểm Soát Đình Chiến theo dõi, quan sát việc thi hành. Thế nhưng Cộng Sản Hà Nội đã phá hoại ngay từ khi Bản Hiệp Ước vừa ký xong, bằng cách cho Lê Duẩn (bí thư CS miền Nam) ban ngày thì lên tàu ra Bắc để che mắt thế giới nhưng ban đêm xuống tàu, lén lút ở lại cùng với hàng ngàn cán bộ và vũ khí chôn giấu, để sẵn sàng đánh phá miền Nam khi thời cơ cho phép.

Qua những kinh nghiệm đó mà người Việt không bao giờ tin vào lời hứa và những cam kết của Việt Cộng, nói riêng; và của Cộng Sản Quốc Tế, nói chung. Câu nói của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu *“Đừng nghe những gì Cộng Sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm!”* là lời cảnh cáo cần ghi nhớ mãi nếu còn CS.

Nhiều nhà bình luận cho rằng, vì trước đây, thời mà những Tổng Thống tiền nhiệm của ông Zelenskyy còn chịu khuất phục Tổng Thống Nga Putin, thì điện Kremlin đã không bận tâm về mối đe dọa của “kẻ thù NATO” áp sát biên giới. Nhưng nay, người dân Ukraine muốn tự do, không còn muốn nằm trong vòng kiểm tỏa của chính quyền Nga nữa cho dù là trực tiếp hay gián tiếp, và ông Volodymyr Zelensky chính là người mà họ mong đợi, đã và đang thay mặt họ để điều hành quốc gia.

Từ đó, chính quyền Putin thấy rằng “trái độn Ukraine” nằm giữa Nga và NATO sẽ không còn hiện diện nếu để cho chính



quyền Zelenskyy thực hiện sự độc lập của họ. Mà bây giờ muốn đẩy lùi biên giới giữa Nga với NATO đi xa hơn, hoặc ít nhất là ở cái mức như cũ, thì chỉ có cách là dùng vũ lực để bắt Zelenskyy phải thần phục điện Kremlin như trước. Từ ý nghĩ đó đã dẫn Putin đến lộ trình mang tên “Chiến Dịch Quân Sự Đặc Biệt”, thực chất là Cuộc Chiến Xâm Lược nước láng giềng một cách cực kỳ thô bạo, dã man, mà đã được dự trù từ lâu. Dựa vào binh lực hùng mạnh vào bậc nhất/ nhì thế giới, tốc chiến tốc thắng, thì chắc chắn sẽ nhanh chóng đè bẹp ý chí người dân, giải quyết vấn đề chỉ trong vòng từ 48 đến 72 tiếng là sẽ chiếm trọn được đất nước Ukraine.

Nhà báo Victor Hanson viết trên tờ NEWSMAX (04-2022): “Putin thinks if he can grab back some of the old Soviet Union’s now lost 100 million people and 30% of its territory, then his Russia would gain become a superpower - especially given the natural wealth of his former Soviet republics.”

*(Putin nghĩ rằng nếu có thể giành lại một phần của Liên Bang Xô viết cũ, hiện đã mất 100 triệu người và 30% lãnh thổ, thì nước Nga của y sẽ trở thành một siêu cường - đặc biệt là tài nguyên thiên nhiên từ các nước Cộng Hòa Liên Xô cũ của y.)*

Tôi thiết nghĩ, Putin vừa quá tham vọng vừa khùng, thực tế không dễ dàng như vậy. Cho đến nay cuộc chiến xâm lăng đã bước sang ngày thứ 45 (từ 24-2 đến nay: 8-4 khi bài viết này bắt đầu) vẫn chưa thấy có dấu hiệu ngã ngũ. Thân người lính và xác chết của dân thường vẫn đang tiếp tục ngã gục, kẻ cả trẻ em, người già, phụ nữ mang thai. Nhà cửa, đường phố, dinh thự, nhà thờ, trường học, bệnh viện, các khu shopping vẫn đang bị bom đạn của Nga cày nát hoặc san bằng trên khắp đất nước Ukraine, không bỏ sót một nơi nào; cực kỳ bừa bãi, vô trách nhiệm!

Nhìn hình ảnh tang tóc thê lương người bạn Ukraine đang chịu đựng hôm nay trên TV, những cựu chiến binh Quân Lực

Việt Nam Cộng Hòa không khỏi xúc động nhớ về dĩ vãng xa xưa (50 năm trước) của những ngày tháng mệt mỏi trên chiến trường, quê hương Việt Nam.



***Cảnh hoang tàn của chiến tranh và nhiều xe tăng Nga bị bắn cháy tại một khu vực gần Thủ Đô Kyiv, Ukraine, khi quân Nga thất bại phải lui binh vào tháng 4/ 2022.***

Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 với ‘đại lộ kinh hoàng’ cũng tang tóc trải dài trên mảnh đất gầy gò, một nửa hình cong chữ S từ Bắc chí Nam. Đặc biệt là vùng Bình Long, An Lộc, ‘Địa sử ghi chiến tích, 66 ngày đêm quân thảo với địch quân’, đoạn cuối của dãy núi Trường Sơn, mà Cộng Sản Hà Nội đã chọn và khai thác con đường mòn HCM u tịch, lén lút dẫn đoàn quân ‘Sinh Bắc Tử Nam’ vào ‘giải phóng’ miền Nam và quyết chiếm trọn vùng đất này để mặc cả cho Hội Nghị Paris sắp khai diễn vào ngày 27- 01-1973.

Cộng quân đã thất bại thảm hại tương tự như trước đó, đã một lần chúng chọn Huế làm thủ đô cho ‘Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam’ trong dịp Tết Mậu Thân 1968. Thất bại chua cay này luôn là nỗi đau và nhục nhã dành cho CS xâm lược. “*Mậu Thân 2000 người xuống đồng bằng. Sau một đêm chỉ còn sống có 30...*” (Thi sĩ VC Chế Lan Viên cho biết.)

Sở dĩ phải nhắc lại vài chuyện đau buồn xa xưa, vì tin tức

trên làng ‘Net’ hiện nay cho biết, Cộng Sản Hà Nội vẫn coi cuộc chiến xâm lăng Ukraine do Putin phát động là ‘chính nghĩa’, chứng tỏ là chúng vẫn còn nguyên bản chất tham vọng giết người không gớm tay, coi thường các Hiệp Ước Quốc Tế, rất xứng đáng là đệ tử trung thành của CS Nga - Tàu. Vài người bạn đưa ra nhận định là ‘*cuộc chiến Ukraine chẳng khác gì cuộc chiến Bình Long An Lộc*’ khi xưa, nhưng theo tôi, khác nhiều. Ngày ấy chúng ta chiến đấu đơn độc, thiếu súng, thiếu đạn, thiếu yểm trợ quốc tế nhưng không thiếu dũng mãnh và can trường.

Ngày nay người bạn Ukraine được cả thế giới hỗ trợ, không chỉ tinh thần mà cả vật chất và súng đạn, quan trọng hơn cả là hệ thống thông tin Internet được cung ứng rất đầy đủ, không bị gián đoạn, không bị phản tuyên truyền. Nga Cộng thì không được may mắn như thế, nên những hình ảnh có lợi cho Ukraine và bất lợi cho Nga được thế giới biết đến. Cuộc chiến trong Thế Kỷ 21, không chỉ đánh nhau bằng súng đạn mà còn đánh nhau bằng Internet nữa. Trong lịch sử chiến tranh chưa có cuộc chiến nào, mà mới chỉ trong vòng một tháng giao tranh, phía Nga đã mất tám tướng lĩnh và hàng chục đại tá chỉ huy các mặt trận! Điều đó cho thấy lợi hại của “kỹ thuật số”, được các vệ tinh nhân tạo điều khiển, là một loại vũ khí không thể thiếu mỗi khi lâm trận trong thời đại ngày nay. Nó cho người điều khiển biết bất kỳ vị trí nào muốn đi hoặc muốn đến, trên mặt địa cầu.

Cuộc bỏ phiếu tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ngày 2 tháng 3 cho biết: 141 nước đứng về phía Ukraine; 5 nước đứng về phía Nga; 35 nước không có ý kiến (bỏ phiếu trắng). Không ai ngạc nhiên về thái độ của một con rối, luôn trung thành với CS Nga đã một thời cùng phe với CS Tàu, những quan thầy giúp đỡ CS Bắc Việt rất tích cực trong cuộc chiến chống lại Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa từ 1954 đến 1975.

Vì thế (theo tin tức trên Internet cho biết) họ đã cấm cản, không cho dân chúng Hà Nội và Sài Gòn yểm trợ cho chính

nghĩa của nước Cộng Hòa Ukraine đang bị giặc Putin xâm lăng. Cũng không ai ngạc nhiên, một khi quan thầy Tàu Cộng đã bỏ phiếu trắng thì quan thái thú Việt Cộng không thể hành động khác được, cũng phải bỏ phiếu trắng.

Nhiều nhà bình luận tiên đoán, nếu thế giới cứ để mặc cho Putin thảo nhiên chém giết người dân Ukraine, rồi đặt nền móng cai trị trên nguyên tắc giống như “quan thầy Tàu- Cộng với quan thái thú Việt-Cộng” hiện nay thì một ngày đẹp trời nào đó Tập Cận Bình cũng sẽ nương theo đó để “đập” quốc gia Đài Loan. Lúc ấy toàn thể Á Châu sẽ đi vào ngõ cụt. Điều đáng trách là nước Ấn Độ cũng đã bỏ phiếu trắng (*trong số 35 nước như đã nêu trên!*) Họ không nhìn thấy nguy cơ “toàn cầu hóa” chẳng khác gì nguy cơ “Cộng Sản hóa”.

Chủ nghĩa Cộng Sản không bao giờ ngừng lại nếu cơ hội cho phép nó tiến tới. Hiện tại nước Mỹ đã đánh mất vai trò lãnh đạo thế giới, và đây cũng chính là một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến xâm lăng Ukraine hôm nay.

“Putin went into Crimea and Eastern Ukraine in 2014 and again into all of Ukraine in 2022 - While mysteriously bookending the four invasion-free Trump years.” Mr. Victor Hanson viết trên Newsmax, 2022.

*(Putin đã chiếm Crimea và miền Đông Ukraine năm 2014 và lại muốn chiếm toàn bộ Ukraine năm 2022 - Thật lạ, cuộc chiến bị chặn lại trong bốn năm của ông Trump.)*

Bây giờ đang là Tháng Tư của nước bạn Ukraine, cũng đau thương thống khổ vì Giặc Cộng Sản, nhưng tôi tin chắc nó không phải là “Tháng Tư Đen” của Việt Nam Cộng Hòa.

**\*Zelenskyy:** \*Có nhiều cách viết khác nhau, nhưng ông đã chọn tên đã được ghi trên passport của Tổng Thống Ukraine.

*(“Zelenskyy” as the official English-language spelling of the new president’s name.)*